



สวัสดี เจ้าสีทอง แมวขวดแผนไทย เจ้าของเจอถูกทิ้งในวัด จึงเก็บมาเลี้ยง พอโตขึ้นกลายเป็นแมวแสนรู้  
เมื่อเจ้าของและเพื่อนบ้านบ่นว่าเมื่อยก็จะใช้ทำหน้าที่ทั้งสองข้างขวดให้

เมื่อช่วงเช้าวันที่ (18 มกราคม) มีรายงานว่าผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพิสูจน์เรื่องแมวหมอนวด ที่บ้านเลขที่ 118 หมู่ 7 บ้านเขาน้อย ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร  
ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ ปลูกอยู่ท่ามกลางสวนปาล์ม บนเนื้อที่ 10 ไร่ ห่างจากตัวบ้านประมาณ 5 เมตร เป็นโรงเรือนชั้นเดียว เลี้ยงหมูเนื้อ และแม่หมูพันธุ์  
จำนวนกว่า 100 ตัว จากนั้นจึงพบกับเจ้าของบ้านคือ นางนงเยาว์ ชูโชติ อายุ 48 ปี และ ด.ต.สมชาติ ชูโชติ อายุ 48 ปี ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่ สภ.เมืองชุมพร  
และเป็นเจ้าของแมวพันธุ์ไทยแสนรู้

โดยนางนงเยาว์ เจ้าของแมวเล่าให้ฟังว่า ตนเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้ว เมื่อเจอสัตว์พิการ หรือเจ็บป่วย ก็มักจะเก็บมาเลี้ยงเป็นประจำ ซึ่งขณะที่ตนไปทำบุญที่วัดมณีสห  
ซึ่งอยู่หมู่ 2 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร เมื่อต้นปี 2555 ตนได้พบกับลูกแมวเพศผู้ตัวหนึ่ง ที่ถูกชาวบ้านนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่วัด  
เห็นว่าหน้าตาของมันดูพิการมาแต่กำเนิด ตัวผอมโซ ตนจึงนำมาเลี้ยงแล้วตั้งชื่อให้ว่า "สีทอง" เพราะลูกแมวตัวนี้มีสีเหลืองทองตลอดทั้งตัว  
เมื่อเจ้าสีทองได้รับการดูแลอย่างดี มันก็อ้วนและน่ารักขึ้น เวลาเพื่อนบ้านมาเที่ยวที่บ้าน เจ้าสีทองก็จะประจบเป็นมิตรกับทุกคน ซึ่งตอนนี้เจ้าสีทองมีอายุได้ 1  
ขวบแล้ว

นางนงเยาว์ เล่าต่อว่า เรื่องการเป็นแมวนวดแผนไทยนั้น เมื่อ 3 เดือนก่อน ขณะที่ตนนอนพักผ่อนที่บ้านหลังเสร็จจากการทำงานที่ฟาร์มหมูประมาณ 10 โมงเช้า ตนรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจึงจับเจ้าสีทองมานอนกอด แล้วพูดกับมันว่า "แม่เมื่อย ช่วยนวดให้หน่อย" เหมือนกับเจ้าสีทองจะฟังภาษาคนออก มันจึงใช้เท้าหน้าทั้ง 2 ข้างเหยียบสลับกันไปมาตามลำตัว ตามแขน และขา รวมทั้งหลัง จนทำให้ตนรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้ตนรู้สึกแปลกใจมาก

วันต่อมา ขณะที่ตนนอนพักผ่อนอยู่ เมื่อจับเจ้าสีทองมากอดแล้วบอกให้มันนวด มันก็นวดให้อีก แต่ครั้งนี้จะนวดนานประมาณ 15-20 นาที เมื่อตนเล่าเรื่องเจ้าสีทองนวดแผนไทยได้ให้ทุกคนฟัง เพื่อนบ้าน และเพื่อนสามี ที่มาเที่ยวบ้าน ก็มักจะจับเจ้าสีทองมาทดลองนวดให้ทุกครั้ง ซึ่งมันก็จะนวดให้ทุกคน ยกเว้นแต่ช่วงเที่ยง ซึ่งเป็นเวลานอนของมัน ใครจะเรียกเท่าไร เจ้าสีทองก็ไม่ยอม ซึ่งหลังจากข่าวดังกล่าวแพร่ออกไป ก็มีคนมาขอทดสอบให้เจ้าสีทองนวดให้ไม่ขาดสาย

Credit kapook.com,เรื่องเล่าชิ้นนี้